



ĐIỂM TIN HÀNG NGÀY

TỔNG HỢP THÔNG TIN NỔI BẬT PHẢN ẢNH
TRÊN MỘT SỐ BÁO, ĐÀI VỀ LĨNH VỰC THỦY SẢN

(Thứ Sáu, Ngày 31 tháng 12 năm 2021)

I. NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Báo Nông nghiệp Việt Nam đăng tải các tin, bài:

+ *Thủy sản Nghệ An: Môi trường ổn định góp phần cho thành công lớn*

Để người nuôi trồng thủy sản Nghệ An chuyên tâm gắn bó với nghề nhất thiết phải tạo ra môi trường nuôi thực sự ổn định, đòi hỏi cùng lúc nhiều yếu tố. Để người nuôi trồng thủy sản Nghệ An chuyên tâm gắn bó với nghề nhất thiết phải tạo ra môi trường nuôi thực sự ổn định, đòi hỏi cùng lúc nhiều yếu tố..[Xem chi tiết](#)

II. KHAI THÁC THỦY SẢN

Báo Tuổi Trẻ đăng tải các tin, bài:

+ *Giá xăng dầu tăng cao, tàu cá nằm bờ*

Dù không phải là những ngày 'nghỉ trắng' và là thời gian đẹp nhất của mùa đánh bắt hải sản, nhưng hàng ngàn tàu đánh cá của ngư dân tại Cà Mau, Kiên Giang, Khánh Hòa... vẫn đang nằm bờ sau khi giá xăng dầu tăng mạnh..[Xem chi tiết](#)

III. HOẠT ĐỘNG KIỂM NGƯ

Báo Nông nghiệp Việt Nam đăng tải các tin, bài:

+ *Lực lượng kiểm ngư khó trăm bề*

Ông Nguyễn Phú Quốc - Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư cho biết, hiện nay chưa có sự thống nhất, chỉ đạo điều hành, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm ngư từ Trung ương đến địa phương. Quy định của pháp luật để thành lập cơ quan kiểm ngư ở địa phương chưa cụ thể, dẫn đến khó tổ chức thành lập cơ quan kiểm ngư địa phương. Thậm chí, một số ngư trường trọng điểm chưa có sự hiện diện của lực lượng kiểm ngư để tuần tra, kiểm tra, kiểm soát thực thi pháp luật về thủy sản..*(Tác giả: Minh Phúc, 04/11/2021).*[Xem chi tiết](#)

IV. THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

Báo Nông nghiệp Việt Nam đăng tải các tin, bài:

+ *Thủy sản chớp cơ hội cuối năm: [Bài 2] Xuất khẩu tôm thuận lợi*

Sau mấy tháng gặp khó khăn lớn do dịch bệnh, chế biến và xuất khẩu tôm đang từng bước phục hồi nhằm kịp thời nắm bắt cơ hội xuất khẩu cuối năm... Hầu hết các thị trường chính của tôm Việt Nam đang trên đà phục hồi nhờ tiêm ngừa vacxin diện rộng và triển khai các gói hỗ trợ sau Covid-19 *(Tác giả: Thanh Sơn – Minh Sáng, 04/11/2021).*[Xem chi tiết](#)

Báo Thanh niên đăng tải các tin, bài:

+ Thủ tướng đề nghị Canada mở cửa cho nông thủy sản Việt Nam

Gặp Thủ tướng Canada, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Canada mở cửa thị trường cho thủy sản và nông sản Việt Nam như hoa quả nhiệt đới, cà phê, hạt điều... (Tác giả: Chí Hiếu, 03/11/2021). [Xem chi tiết](#)

+ Trải nghiệm các sản phẩm nông nghiệp khác nhau của Hàn Quốc tại Hội chợ K-food

Bộ Nông lâm, thủy hải sản và Thực phẩm Hàn Quốc kết hợp với Tổng công ty Phân phối Nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc aT tổ chức Hội chợ K-Food Fair Việt Nam từ ngày 2 đến ngày 20 tháng 11... (Tác giả: T.Đ.V, 04/11/2021). [Xem chi tiết](#)

V. VẤN ĐỀ KHÁC

Báo Sài Gòn giải phóng đăng tải các tin, bài:

+ Đảm bảo tính trung thực trong giám sát, quản lý tài nguyên nước

Bộ TN-MT đã ban hành Thông tư số 17/2021/TT-BTNMT quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Thông tư quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước đối với tổ chức, cá nhân có công trình khai thác, sử dụng (có giấy phép). Việc giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước phải đảm bảo các nguyên tắc như bảo đảm chính xác, trung thực, khách quan và thuận tiện cho việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về khai thác, sử dụng tài nguyên nước..(Tác giả: An Hạ, 04/11/2021). [Xem chi tiết](#)

+ Khu vực ven biển chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, khu vực ven biển của Việt Nam đang đứng trước các rủi ro lớn...(Tác giả: Bình An, 04/11/2021). [Xem chi tiết](#)

Báo Thanh niên đăng tải các tin, bài:

+ Hiệp định EVFTA mở ra nhiều cơ hội hợp tác

Trong 9 tháng năm 2021, tổng kim ngạch 2 chiều giữa Việt Nam và EU đạt 41,29 tỉ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu đạt 28,85 tỉ USD, tăng 11,7%...(Tác giả: Đâu Tiến Đạt, 04/11/2021). [Xem chi tiết](#)

Báo Tuổi trẻ đăng tải các tin, bài:

+ Tìm ra hướng trị chứng 'ngủ đậu phộng ra mùi tôm càng' vì COVID-19

Cứ 10 bệnh nhân COVID-19 thì có 1 người bị mất khứu giác hoặc bị rối loạn khứu giác trong thời gian dài, thậm chí là vĩnh viễn. Tại Tây Ban Nha, có khoảng nửa triệu người bị rối loạn khứu giác khi mắc COVID-19, gần 1/4 trong số này tiếp tục bị dù đã hồi phục. Điều này đã làm đảo lộn cuộc sống của nhiều người hậu COVID-19, là ác mộng với những người sống nhờ chiếc mũi như các chuyên gia thử rượu, món ăn. Có người ngủ dậy phộng ra mùi tôm... (Tác giả: Bảo Duy, 04/11/2021). [Xem chi tiết](#)

TRUNG TÂM THÔNG TIN THỦY SẢN